

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 5647
วันที่ 3/8/2564
เวลา 20.00 น.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 2168
วันที่ 02/8/2564
เวลา 17.53 น.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ว ๖๕๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังจากรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถึงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติและธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ธนาคารจะให้บริการภายใต้ชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากการรวมกิจการแล้ว แนวทางการให้บริการของธนาคารทหารไทยธนชาติจะไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับในส่วน of ธนาคารธนชาติเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้ายุติเดิมทั้งหมด ไปเป็นเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้มีจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ให้ลูกค้าของธนาคารได้ทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การรวมกิจการของธนาคารดังกล่าว มีผลต่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัดบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินเดือนของพลทหารกองประจำการ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติเดิม เป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ ในสังกัดหน่วยงานของท่าน ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ แล้วให้นำบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ใหม่ดังกล่าว ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในระบบ e-Payroll หรือ ระบบ e-Pension หรือ ระบบ e-social welfare ระบบใดระบบหนึ่ง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเดือนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๔

